

Số: /SGĐĐT-VP

Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2023

V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền các quy định về cấp đổi Giấy phép lái xe

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện.

Thực hiện Công văn số 3433/SGTVT-QLVT-PT&NL ngày 12/12/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp tuyên truyền các quy định về cấp đổi Giấy phép lái xe.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh nhiều trường hợp mới được cấp Giấy phép lái xe (GPLX) hoặc mới cấp đổi, cấp lại GPLX tập trung đến các điểm bưu điện xã, phường, thị trấn và bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải (GTVT) để đề nghị được đổi lại GPLX; nguyên nhân là do người dân tiếp cận thông tin trên mạng xã hội có nội dung: "*theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định GPLX được cấp trước ngày 1-7-2012 phải được đổi sang GPLX mới, người có GPLX bằng vật liệu giấy nếu không đổi sang vật liệu PET (nhựa) thì sẽ phạt 6 triệu đồng và buộc học và thi lại từ đầu*"; và "*sau ngày 31-12-2023, những người muốn đổi GPLX bị bắt buộc phải sát hạch lại từ đầu*"... Đây là những thông tin không chính xác dẫn đến tình trạng người dân ồ ạt đi đổi GPLX trong trường hợp không cần thiết; gây lãng phí thời gian, chi phí của người dân và của xã hội.

Theo quy định hiện hành, những trường hợp sau đây phải thực hiện việc đổi GPLX, đó là: (1) Người có GPLX có thời hạn thực hiện việc đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi GPLX. (2) Người có GPLX hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi GPLX từ hạng D trở xuống. (3) Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý GPLX làm thủ tục đổi GPLX mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. (4) Ngoài ra, còn một số trường hợp liên quan đến GPLX quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội, GPLX do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995, còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành Công an nếu có nhu cầu được cấp đổi GPLX theo quy định.

Riêng với trường hợp đổi GPLX bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu PET, người có GPLX ghép còn thời hạn sử dụng được khuyến khích thực hiện mà không bắt buộc. Hiện các GPLX bằng giấy bìa không thời hạn hoặc còn thời hạn vẫn sử dụng bình thường khi tham gia giao thông.

Do đó, để giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác cấp đổi GPLX, tránh việc làm theo những thông tin sai sự thật dẫn đến lãng phí thời gian, tiền của, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động, cụ thể:

1. Tuyên truyền, khuyến cáo đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại đơn vị không làm theo những thông tin sai sự thật, không do cơ quan có thẩm quyền phát hành liên quan đến công tác cấp mới, cấp đổi GPLX tránh gây lãng phí.

2. Thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại đơn vị về những trường hợp bắt buộc đổi GPLX đã được nêu ở trên, những GPLX còn thời hạn, GPLX bằng giấy bìa vẫn được sử dụng bình thường mà chưa có quy định bắt buộc phải đổi sang GPLX mới. Chỉ những trường hợp GPLX có thời hạn đã quá hạn từ ba tháng đến dưới một năm phải sát hạch lại lý thuyết, từ một năm trở lên phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Cù Huy Hoàn